

NỘI DUNG CẢNH BÁO TNGT VÀ ÛN TẮC GIAO THÔNG GẮN VỚI PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU VÀ LỄ HỘI XUÂN NĂM 2021

Hằng năm, cứ mỗi độ tết đến, xuân về, tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên cả nước nói chung, trên địa bàn tỉnh Bến Tre nói riêng lại diễn biến phức tạp và tai nạn giao thông (TNGT) lại tăng cao. Đây là thời điểm lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến trên khắp các tuyến đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT, đe dọa sự bình yên của tất cả mọi người. Theo thống kê của các ngành chức năng thì bên cạnh việc ý thức chấp hành kém về ATGT của một bộ phận người tham gia giao thông như điều khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu; lạng lách, đánh võng; đi sai phần đường, làn đường; không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe... thì người điều khiển phương tiện sử dụng rượu, bia cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc không làm chủ tay lái gây TNGT.

Trên địa bàn tỉnh Bến Tre (từ 15/12/2019 đến 14/12/2020) xảy ra 222 vụ (cả TNGT và va chạm giao thông), làm chết 185 người, bị thương 94 người. TNGT đã trở thành nỗi đau lớn của nhiều gia đình. Sau những vụ TNGT, cuộc sống của nhiều gia đình đảo lộn, thậm chí rơi vào bi kịch. Có người mang thương tật suốt đời để lại gánh nặng cho gia đình, có người ra đi mãi mãi để lại những khoảng trống không gì bù đắp nổi cho người thân ở lại.

Tết Nguyên đán là dịp để các thành viên trong gia đình, người thân, bạn bè lâu ngày gặp lại, họp mặt, xã giao... tình trạng uống rượu, bia quá đà cũng vì thế mà trở nên khó kiểm soát và tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra TNGT liên quan đến rượu, bia. Người điều khiển phương tiện khi đã uống rượu, bia say thì khả năng phản ứng, xử lý tình huống, phản xạ và thị lực giảm. Rượu, bia gây ảnh hưởng trực tiếp đến thị giác và quá trình xử lý, truyền tải hình ảnh tới não bộ, gây ước tính sai lệch về khoảng cách. Do đó, người say rượu, bia điều khiển phương tiện sẽ dễ gây ra những lỗi nguy hiểm như chạy xe quá tốc độ quy định, tránh vượt ẩu, lạng lách, đánh võng, đi sai phần đường, làn đường... khiến cho những người tham gia giao thông xung quanh khó tránh, từ đó dễ dẫn đến TNGT. Đặc biệt tình hình ùn tắc giao thông liên tục xảy ra tại các khu vực đường vào cầu Rạch Miễu, diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Trước tình hình trên, để đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo an toàn cho chính mình và những người xung quanh, khi tham gia giao thông trên đường, người điều khiển phương tiện phải thật sự gương mẫu thực hiện tốt các khẩu hiệu hành động: “Phải đi đúng phần đường, làn đường”; “Phải giảm tốc độ từ đường phụ ra đường chính”; “Phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên mô tô, xe gắn máy”; “Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia”; “Không phóng nhanh, giành đường vượt ẩu”; “Không chở quá số người quy định”.

Khi đã uống rượu, bia, cách tốt nhất để phòng ngừa TNGT là mọi người nên thực hiện các cách thức “Nhờ một người không uống rượu, bia điều khiển xe của mình”; “Chọn một người bạn không uống rượu, bia để đưa về nhà”; “Sử dụng phương tiện công cộng xe buýt, taxi ...”; “Gọi cho người thân hoặc bạn bè đến chờ về nhà”; “Nghỉ tại nhà người thân đến khi nào tỉnh hẳn rượu, bia rồi mới điều khiển xe về nhà”.

Luật phòng chống tác hại của rượu, bia do Quốc hội ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2019 và Nghị định 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, có hiệu lực thi hành ngày 01 tháng 01 năm 2020 có mức xử phạt vi phạm hành chính với số tiền rất cao đối với người điều khiển xe ô tô, xe mô tô, xe máy kể cả xe đạp có sử dụng rượu, bia.

Vẫn biết, ngăn chặn việc uống rượu bia, nhất là trong dịp Tết rất khó, nhưng pháp luật đã quy định thì mọi người phải nghiêm chỉnh chấp hành và để bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng cho chính mình và người khác, mỗi người cần nâng cao ý thức tự kiểm chế bản thân, biết “vui có chừng, dừng đúng lúc” trong cuộc vui. Để có một cái “Tết vui - Tết an toàn”, mọi người cần ghi nhớ và nhắc nhở lẫn nhau "Đã uống rượu, bia - không lái xe". Đồng thời để giảm áp lực ùn tắc giao thông trên tuyến Quốc lộ 60 đường vào cầu Rạch Miểu, mọi người tham gia giao thông nên chủ động hạn chế tham gia giao thông trong những giờ cao điểm từ 15h đến 20h chuyển hướng lưu thông đi bên phà tạm Rạch Miểu để tránh ùn tắc giao thông kéo dài; thực hiện tốt thông điệp 5K trong phòng, chống Covid-19 đó là “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”.